



องค์กรสาธารณกุศล

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

วันที่ประเมิน

มีนาคม 6 พ.ศ.2558

ผู้ประเมิน

นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน์, ธุรกิจมหาบัณฑิต

หัวหน้าองค์กรสาธารณกุศล พันตรี ศิริชัย ททรัพย์ศิริ

ที่อยู่

802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค

ถนนพหลโยธิน 70 ซอย 10/4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา

ปทุมธานี 12130

หมายเลขโทรศัพท์

+ (662) 990-0331

เว็บไซต์

<http://www.apdi2002.com>,

อีเมล

apdi9000@gmail.com

เฟสบุ๊ค

<https://www.facebook.com/pages/สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล>

วัตถุประสงค์

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมฯ ไว้อย่างชัดเจนและได้ดำเนินงานสาธารณกุศลที่เป็นไปตามเป้าหมายดังนี้

- 1 ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่มของคนพิการ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ หรือประกอบอาชีพตามความสนใจ และความถนัด พัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งส่วนบุคคล และองค์กรของคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
- 2 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ
- 3 ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพของคนพิการทั้งในชนบทและในเมือง
- 4 ให้ความร่วมมือกับองค์กรของคนพิการและหน่วยงานฟื้นฟูพัฒนาคนพิการที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์ของสมาคมทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อสาธารณกุศล
- 5 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำคนพิการ และองค์กรของคนพิการทุกระดับ
- 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตัวแทนของคนพิการระดับจังหวัดและเป็นองค์กรตัวแทนของคนพิการระดับชาติ เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของคนพิการแต่ละจังหวัดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกได้รับการพัฒนาพบปะองค์กรเครือข่ายคนพิการที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และได้เข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศรวมถึงการไปดูงาน

ความเป็นมาและความต้องการรับความช่วยเหลือ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 บริหารงานโดยผู้พิการ ทั้งนี้คณะกรรมการของสมาคม ณ ขณะนั้นทั้งหมดมีความพิการเช่นกัน สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟู ตลอดจนรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการทุกประเภทสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตเลขที่ 439/2545จากสำนักงานจังหวัดปทุมธานี และได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หมายเลขใบรับรองเลขที่ 0928 ลงวันที่ 12 กันยายน 2549

พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายทหารนอกราชการ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ด้วยประสิทธิภาพการบริหารงานร่วมกับองค์สาธารณกุศลหลายองค์กรเป็นเวลาหลายปี ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สองสมัยระหว่างปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2548 อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.2547 และหลังจากนั้นท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งหลักคนหนึ่งของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดยที่ท่านมีสภาพความพิการจากเหยียบกับระเบิดทำให้ขาซ้ายเหนือหัวเข่าขาด แขนซ้ายได้ศอกต้องสวมใส่เอ็นเทียม และขาขวาใต้หัวเข่าบิดงอผิดรูปทรง ท่านจึงอุทิศตนเองในการทำงานให้ทางกุศลและคนพิการหลังจากที่ท่านปลดประจำการจากกองทัพแล้ว

เริ่มแรกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลมีสมาชิกกว่า 600 คน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นสมาชิกที่มีความพิการร่วมกับครอบครัวของสมาชิก สมาคมฯ ได้มีบทบาทในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กับคนพิการนอกเหนือไปจากการจัดหาอุปกรณ์สำหรับคนพิการให้กับผู้พิการที่มีความจำเป็น บทบาทในการเป็นให้คำปรึกษาด้านกฎหมายได้กลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญประการหนึ่งของสมาคมฯ ในเวลาต่อมา จำนวนสมาชิกในปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 100 คนซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนพิการด้วยสิทธิพิเศษที่สมาคมจัดให้ด้วยอัตราค่าสมาชิกสำหรับคนพิการ 100 บาทต่อระยะเวลาในการเป็นสมาชิก 3 ปีและ 100 บาทสำหรับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลทั่วไป โดยทั้งนี้สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องกฎหมาย สิทธิประโยชน์การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตลอดจนการให้ความช่วยเหลือต่างๆ เมื่อร้องขอก่อนผู้ที่มีได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

ลักษณะของกิจกรรมสาธารณกุศล

- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แกรดรวิลแซร์-สามล้อโยก ปี พ.ศ.2557

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการรับบริจาครถเข็น และรถสามล้อสำหรับคนพิการที่ไร้แล้วและอยู่ในสภาพที่ยังใช้ไม่ได้หรือการรับบริจาคเป็นเงินสดเพื่อนำไปซื้อรถเข็นและสามล้อสำหรับคนพิการใหม่ให้กับผู้ที่ร้องขอผ่านมายังสมาคมฯ ในปี พ.ศ.2554 สมาคมฯ ได้จัดหารถเข็น สามล้อ และเรือพายให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสตามรายละเอียดดังนี้

รถเข็น วิลแซร์	รถสามล้อ	เรือพาย	จำนวนเงิน
105 คัน	90 คัน	10 ลำ	1,225,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันครบรอบเดือนประสูติในเดือนธันวาคมของทุกปี
2. เพื่อมีส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมวันคนพิการสากลซึ่งตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี
3. เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปได้ตระหนักว่า คนพิการมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสานงานซึ่งความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของคนพิการ
4. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตเพื่อตนเองและครอบครัว
5. เพื่อเผยแพร่ให้สังคมได้ตระหนักว่าองค์กรคนพิการที่ทำงานเกี่ยวกับคนพิการยังต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งรัฐให้การดูแลอย่างไม่ทั่วถึง
6. เพื่อให้คนพิการ ใน 77 จังหวัด ได้รับรถวิลแซร์ – รถสามล้อโยก / เรือพาย นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และจะช่วยลดภาระในครอบครัว
7. เพื่อร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่นโรดารี บริษัท สโมสรรต่าง ๆ ภาครัฐเช่น หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ

ความสำเร็จของโครงการ

ในปี พ.ศ.2557 นับเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติประสบความสำเร็จในการจัดหารถเข็นวิลแซร์ รถสามล้อและเรือพายให้แก่คนพิการที่ตั้งเป้าไว้ที่ 98 หน่วย ตัวเลขดังกล่าวมาจากพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันบวกเพิ่มขึ้นอีก 10 เป็นจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี

แผนงานโครงการในปี พ.ศ.2558

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลได้ตั้งเป้าหมายคนพิการที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้โดยการบริจาครถเข็นวีลแชร์ รถสามล้อ และเรือพาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในปี พ.ศ.2558 ดังนี้

งบประมาณสำหรับปี พ.ศ.2558

	รถเข็นวีลแชร์	รถสามล้อ	เรือพาย	ค่าบริหารจัดการ
ราคาต่อหน่วย	5,000	7,000	7,000	150,000
สถานที่ดำเนินโครงการ	ทั่วประเทศไทย			

- โครงการ " รับผิดชอบต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย "

สมาคมฯ ได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นโดยมติดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องในโอกาสที่สมาคมคนฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทั่วประเทศไทย 77 จังหวัด ได้มีมติ ให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลทำ โครงการ " รับผิดชอบต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย " เพื่อนำมารีไซเคิล รียูส ตัดแปลงเพิ่มเติม สร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือคนพิการ ครอบครัวคนพิการ โรงเรียนเรียนร่วมที่มีนักเรียนพิการ ที่มีความต้องการคอมพิวเตอร์ไว้ช่วยสอนเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ แต่ไม่เพียงพอ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. เพื่อนำมารีไซเคิล รียูส ตัดแปลง เพิ่มเติม สร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปจำหน่าย เพื่อหารายได้มาช่วยเหลือคนพิการ นำไปจัดซื้อรถสามล้อโยก - รถวีลแชร์ - เรือพาย
2. เพื่อนำคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ ไปมอบให้โรงเรียน ที่ห่างไกลความเจริญ อยู่ในที่กั้นดาร

- โครงการรับผิดชอบต่อเศษขวดเย็บกระดาษ

ขวดเย็บกระดาษมีส่วนผสมของอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการนำไปผลิตกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการอาทิเช่นไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ วอร์คเกอร์สี่ขาสำหรับคนพิการ เป็นต้น สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน อาทิเช่น องค์กรธุรกิจ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ได้รวบรวมเศษขวดเย็บกระดาษและนำส่งให้กับสมาคมฯ เพื่อที่สมาคมฯ จะได้ดำเนินการในการหลอมโดยพันธมิตรของสมาคมฯ แล้วนำออกไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้กลับเข้าสู่สมาคมฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมการกุศลให้กับคนพิการต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับผลตอบกลับอย่างดีจากภาคเอกชน ตั้งแต่เริ่มโครงการมา สมาคมฯ ได้รับเศษขวดเย็บกระดาษจากภาคเอกชนกว่า 10 ตัน โดยในปี พ.ศ.2558 นี้ สมาคมฯ มีเป้าหมายที่จะทำรายได้จากเศษขวดเย็บกระดาษนี้ให้ได้ถึงเดือนละ 50,000 บาท

- โครงการฝาเปิดกระป๋อง

ฝาเปิดกระป๋องมีโลหะที่มีส่วนผสมที่สามารถนำไปผลิตกายอุปกรณ์ ขาเทียม ข้อเข่าเทียม เป็นต้น สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชชนนี โดยเป็นศูนย์รับบริจาคฝาเปิดกระป๋องจากสาธารณชนทั่วไปและนำส่งให้กับมูลนิธิ เพื่อกระบวนการผลิตกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการต่อไป

- โครงการการบรรยายพิเศษ

โครงการการบรรยายพิเศษจะเป็นโครงการหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญของสมาคมฯ อันสืบเนื่องจากองค์ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคนพิการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ท่านนายกฯ สมาคมมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษที่เป็นที่ยอมรับทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลตลอดรวมถึงองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ นอกเหนือไปจากการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่คนพิการเป็นรายบุคคลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกของสมาคมฯ

ในปี พ.ศ.2557 สมาคมฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษด้วยความร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดจำนวน 10 ครั้ง ใน 6 จังหวัด หัวข้อในการบรรยายมุ่งเน้นไปยังสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายของคนพิการตลอดรวมถึงโอกาสของคนพิการด้วยซึ่งยังไม่รวมกิจกรรมดังต่อไปนี้

การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการปกป้องสิทธิของคนพิการ	105 ครั้ง
การให้คำปรึกษาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	8 ครั้ง
การให้คำปรึกษาด้านอาชีพแก่คนพิการ	112 ครั้ง

ด้วยความชำนาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของท่านพันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ ท่านนายกสมาคมฯ จะได้รับเชิญทั้งจากภาครัฐและเอกชนตลอดรวมถึงองค์กรส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นให้ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ซึ่งจากความเชี่ยวชาญดังกล่าวของท่านนายกสมาคมฯ สามารถทำรายได้ให้กับสมาคมฯ ได้ตามอัตราที่กำหนดไว้โดยคำนวณเป็นรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดที่เชิญไป

- กิจกรรมพิเศษในปี พ.ศ.2557

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้รับความสนใจจากสำนักข่าวต่างๆ ในประเทศ จากกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมฯ ที่ดำเนินงานสาธารณกุศลให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ ท่านนายกสมาคมฯ ได้ให้การสัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวหลายสำนัก อาทิเช่น สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา, ช่องข่าว จีเอ็มเอ็ม, ช่องข่าวเดอะเนชั่น, รายการครอบครัวชาวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 รวมทั้งรายการกฎหมาย และหนังสือพิมพ์ไทยเดบ เป็นต้น

การจัดทำรายงาน

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลมีการจัดทำสรุปผลกิจกรรมสมาคมประจำปี รวมทั้งรายงานด้านการเงินที่ได้รับการสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี สำหรับรายงานด้านการเงินในปี พ.ศ.2556 ที่สมาคมฯ ได้นำเสนอต่อทีมงานฯ ได้รับการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายสุรศักดิ์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7193 ทั้งนี้สมาคมฯ ยังได้จัดทำข่าวสารกิจกรรมของสมาคมฯ นำขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งรายงานสรุปกิจกรรมประจำปีด้วย

กระบวนการประเมิน

นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน์ หนึ่งในคณะทำงานของสมาคมกีฬาฟริ่ง แบด ได้เข้าเยี่ยมเยียนสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558 และได้มีโอกาสเข้าพบพันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ ท่านนายกสมาคมฯ ได้กรุณาให้การต้อนรับที่อบอุ่นและได้ใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงในการให้รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ อีกทั้งยังได้รับคำตอบต่อคำถามหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างชัดเจน นอกเหนือจากการปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตทีมงาน กีฟริ่ง แบด ได้ข้อมูลในระหว่างการสนทนา ว่าในประเทศไทยยังไม่สามารถระบุจำนวนคนพิการที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการต่างเก็บข้อมูลโดยขาดความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลให้ต่อกัน อีกทั้งยังมีการจำกัดความกับความหมายของ "คนพิการ" ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลได้นำตัวเลขสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งรายงานว่าจำนวนคนพิการทุกประเภทในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 6,500,000 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรของประเทศไทย ซึ่งคนพิการจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในสภาพที่ด้อยโอกาสในสังคมไทย และจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูในทุกด้านและถึงแม้จะมีกฎหมายกล่าวถึงสิทธิของคนพิการกำหนดให้เปิดโอกาสทางสังคมให้กับคนพิการเหล่านี้เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนธรรมดา แต่ในความเป็นจริงคนพิการและครอบครัวของคนพิการเหล่านี้ได้รับดูแลอย่างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ระบุไว้ ทั่วประเทศ ท่านนายกสมาคมฯ กล่าวจากประสบการณ์การทำงานการกุศลให้กับคนพิการตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา

คุณค่าและความโปร่งใส

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลมีความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะทำให้องค์กร มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลในทุกด้าน ท่านนายกสมาคมฯ มีความตั้งใจและยินดีเสมอในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานด้านการเงินของสมาคมฯ แก่ผู้เยี่ยมเยียนที่ร้องขอรายงานดังกล่าว ท่านพันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ เป็นบุคคลหลักในการดำเนินการตัดสินใจที่เกี่ยวกับสมาคมฯ ท่านเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคธุรกิจและภาครัฐ และด้วยองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งนับเป็นจุดแข็งประการหนึ่งของสมาคมฯ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวได้ทำให้บทบาทของสมาคมด้านการปกป้องสิทธิของคนพิการให้กับคนพิการได้ทั่วประเทศ ตลอดรวมถึงสมาชิกของสมาคมฯ ด้วย และไม่เพียงแต่เท่านั้น บทบาทดังกล่าวยังเป็นกระตุ้นให้กับหน่วยงานของรัฐบาลได้ตระหนักรับรู้อิทธิต่างๆ ของคนพิการที่พึงได้รับตามกฎหมายอีกด้วย

เมื่อพิจารณาจากรายงานด้านการเงินของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลในปี พ.ศ.2557 ที่มงานกิฟวิ่ง แบค พบว่าอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการของสมาคมฯ อยู่ที่ ร้อยละ 18 ของรายได้ในปีเดียวกัน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าสมเหตุผล

องค์กรสาธารณกุศล**สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล**

	ตรวจสอบแล้ว		มูลค่า		มูลค่าเวลา		รวม	
			ของบริจาค	ของอาสาสมัคร				
	บาท	พ.ศ.2556	บาท	บาท	พ.ศ.2556	บาท	พ.ศ.2556	
ทรัพย์สินหมุนเวียน								
เงินสด	58,166					58,166		
เงินฝากธนาคาร	1,162,699					1,162,699		
รวม	<u>1,220,865</u>					<u>1,220,865</u>		
รายรับและรายจ่าย								
รายได้								
รายได้จากการบริจาค	2,257,076					2,257,076		
รายได้จากเงินบริจาคสลากฯ	1,335,797					1,335,797		
รายได้สมาชิก	7,300					7,300		
รายได้จากค่าฌาปนกิจ	600					600		
ดอกเบี้ยรับ	1,480					1,480		
รวม	<u>3,602,253</u>					<u>3,602,253</u>		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ								
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน	290,343					290,343		
ค่าสนับสนุนกิจกรรมโครงการเฉลิมฯ	1,057,300					1,057,300		
เงินบริจาคและการกุศลสาธารณะ	54,635					54,635		
ค่าเดินทางเพื่อดำเนินงานตามโครงการ	424,432					424,432		
ค่าใช้จ่ายตรวจเยี่ยมคนพิการ	63,870					63,870		
ค่ากิจกรรมสังคมและงานแสดง	62,658					62,658		
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา	57,450					57,450		
รวม	<u>2,010,688</u>	56%			-	<u>2,010,688</u>	56%	
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ								
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	375,769					375,769		
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,500					15,500		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	210,696					210,696		
ค่าบริการทางบัญชี	16,000					16,000		
ค่าเสื่อมราคา	13,538					13,538		
รวม	<u>631,502</u>	18%			-	<u>631,502</u>	18%	
รวมค่าใช้จ่าย	<u>2,642,190</u>	73%			-	<u>2,642,190</u>	73%	
หักมูลค่าของบริจาค, เวลาอาสาฯ					-			0%
รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย	<u>960,063</u>	27%			-	<u>960,063</u>		27%